

Số: 09/2008/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 9 năm 2008

CHỈ THỊ

**V/v tiếp tục triển khai Chương trình hành động
về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài**

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/ 6/ 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, ngày 04/02/2005 UBND tỉnh đã có Quyết định số 285/QĐ-UB ban hành Chương trình hành động của tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ.

Trong thời gian qua, công tác vận động NVNONN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác vận động NVNONN để từng bước nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo thành công Đại hội thành Lập Hội Liên lạc với NVNONN tỉnh Lâm Đồng và đang tiến hành chỉ đạo Đại hội thành lập ở một số huyện, thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc là những nơi có đông thân nhân NVNONN sinh sống. Việc thành lập Hội đã có tác động tích cực trong việc tập hợp, vận động thân nhân NVNONN, NVNONN tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, từ thiện, nhân đạo của tỉnh và là cầu nối giữa NVNONN với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Với môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, trong thời gian qua nhiều NVNONN đã đầu tư hoặc thông qua thân nhân để đầu tư vào nhiều dự án thuộc các lĩnh vực du lịch, dịch vụ; trồng, chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều người đã tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng tỉnh và các tầng lớp xã hội của địa phương giải quyết khó khăn cho những người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhiều NVNONN đã về tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Hàng năm, tỉnh đã tổ chức gặp mặt NVNONN về thăm, đón Tết cổ truyền ở quê hương với số người đi dự bao gồm nhiều thế hệ và ngày càng đông.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, giới thiệu về Nghị quyết 36 và mục đích, ý nghĩa to lớn của công tác vận động NVNONN của Đảng và Nhà nước chưa được tiến hành thường xuyên, chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, chưa chú ý giới thiệu các điển hình trong công tác vận động cũng như giới thiệu về những NVNONN đã về quê hương đầu tư để qua đó tập hợp NVNONN và thân nhân tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội cũng như góp phần tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp còn có nhiều lúng túng trong công tác vận động và chưa thực sự coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chưa cử các bộ phận theo dõi quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của

NVNONN khi về sống, sinh hoạt và đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Các tổ chức quần chúng chính trị-xã hội chưa thực sự tham gia vào công tác vận động NVNONN.

Chưa tạo được cơ chế phối hợp chặt chẽ và thông tin đầy đủ giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động NVNONN.

Thực hiện Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với NVNONN và Chương trình hành động của tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung, tinh thần Nghị quyết 36, Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân gắn với việc giới thiệu các điển hình trong công tác vận động NVNONN, thân nhân và NVNONN có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo thành lập Hội Liên lạc với NVNONN tại các địa phương trong tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động và đẩy mạnh vai trò của Hội trong công tác vận động NVNONN. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể thuộc Mặt trận tham gia vào công tác vận động NVNONN trên phạm vi toàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt có trách nhiệm cùng các ngành chức năng triển khai các quy định, chủ trương, chính sách liên quan đến NVNONN và các cơ quan đầu mối về công tác vận động NVNONN trên địa bàn. Giao cho Văn phòng UBND các cấp giúp UBND cùng cấp theo dõi, tổng hợp và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến NVNONN trên địa bàn.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh củng cố bộ phận theo dõi, quản lý, giải quyết và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến NVNONN thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

4. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và kiến nghị những chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho NVNONN về đầu tư, hợp tác kinh tế, kinh doanh tại quê hương cũng như trong việc tham gia các sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động từ thiện, nhân đạo; đồng thời bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của NVNONN khi về tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình hành động của tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-UB ngày 04/02/2005) và kế hoạch triển khai trong thời gian tới và gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2008.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình hành động và Chỉ thị này của UBND tỉnh./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa